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พ มกราคม ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การใช้งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมให์มประสิทธิภาพ 

เรียน เลขาธิการคณะร้ฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพร้อมทั้งซัอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ

ด้วยในคราวประชุมวุฒิลภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 

๒๘ มกราคม ๒๕๔๓ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การใช้งบประมาณ 

ด้านสิ่งแวดล้อมให็มประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสรีจแล้ว และลงมติ 

เห็นด้วยกับรายง^นพร้อมทั่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ

จืงล่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวมาตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  

พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๘๙

ขอแสดงความนับถือ
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